

Số: 961/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 5 năm 2024**

#### **I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm**

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

#### **1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh**

- Qua phản ánh của dư luận, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, phát sinh dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; thiếu nước trong sản xuất lúa vụ hè thu, nhất là các địa phương ở vùng cao, miền núi; nguy cơ cháy nổ rất cao... tác động đến tâm trạng lo lắng trong nhân dân. Một số doanh nghiệp tiếp tục giải thể, tạm ngưng hoạt động, dẫn đến công nhân, người lao động bị thất nghiệp, chọn phương án hưởng trợ cấp một lần để giải quyết khó khăn trong gia đình; tiêu thụ nông, lâm, thủy sản còn khó khăn; giá các mặt hàng thiết yếu vẫn còn cao trong khi tiền lương chưa tăng, phần nào ảnh hưởng đến đời sống của những người làm công, ăn lương và người lao động thiếu việc làm, thu nhập không ổn định.

- Hiện nay, các cấp chính quyền quan tâm hướng dẫn nông dân thực hiện tốt lịch xuống giống lúa vụ hè thu, một số khu vực xuống giống chậm hơn so với kế hoạch đề ra của ban nông nghiệp xã (do ảnh hưởng của việc nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước) nên gặp nhiều khó khăn như: gieo hạt không nảy mầm, cây lúa không phát triển được nên phát sinh dịch bệnh, đồng ruộng không có nước phải bơm nước liên tục... từ đó chi phí sản xuất tăng cao. Các con kênh nội đồng hiện nay bị bồi lắng không có điều kiện khắc phục, nhất là những nơi không có trạm bơm điện nên cũng còn những khó khăn nhất định.

Qua đó, nhân dân mong muốn các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền cho nông dân áp dụng các biện pháp canh tác có hiệu quả, ít tốn chi phí nhưng tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường, thường xuyên kiểm tra xử lý các hộ kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; định hướng và quy hoạch để sản xuất mang lại hiệu quả cao. Tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo, những người trong độ tuổi lao động thất nghiệp có điều kiện ổn định cuộc sống.

## **2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

### **\* Về Giáo dục - Đào tạo:**

Qua phản ánh của dư luận trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, vấn đề đạo đức của học sinh hiện nay đã và đang xuống cấp, nhất là các trường cấp II (THCS) trên địa bàn thị xã xảy ra bạo lực học đường thường xuyên, gây bức xúc trong xã hội. Cụ thể: Các em thành lập từng nhóm đả kích, nói xấu lẫn nhau trên điện thoại di động, rồi hẹn nhau đến nơi vắng vẻ để đánh nhau, đánh hội đồng, số đông còn lại đứng xem quay video đăng lên mạng xã hội (đa số là nữ sinh). Qua đó, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu các trường có mời phụ huynh và học sinh (những học sinh tham gia đánh nhau) đến để giáo dục, cam kết; tuy nhiên, giải quyết xong vụ việc thì nhóm khác lại tiếp tục. Dư luận xã hội rất quan tâm, lo lắng trước tình trạng đạo đức của học sinh hiện nay, mong muốn Sở Giáo dục - Đào tạo quan tâm, kịp thời có giải pháp nhằm ngăn chặn bạo lực học đường, chú trọng môn giáo dục công dân nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức của học sinh, vì đây là lực lượng kế thừa cho sự nghiệp cách mạng trong tương lai.

### **\* Về lĩnh vực y tế:**

Huyện Chợ Mới: Dư luận trong nhân dân quan tâm đến vấn đề thiếu một số trang thiết bị vật tư y tế, thuốc phục vụ khám chữa bệnh cho người dân; chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở còn thấp; danh mục thuốc bảo hiểm y tế còn bất cập, chưa thực sự tạo niềm tin cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế; tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến Tỉnh, Trung ương..., từ đó tác động đến tâm trạng lo lắng, bất an trong nhân dân.

### **\* Về biến đổi khí hậu và môi trường:**

- Qua phản ánh của dư luận: Việc bảo vệ môi trường thời gian qua được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành tốt quy định nơi đổ rác, xử lý rác thải, xây dựng nhiều mô hình để nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc lấy rác thải ở khu dân cư của Xí nghiệp Môi trường đô thị chưa kịp thời, còn ùn ứ rác, bốc mùi hôi; nhà máy xử lý rác thải đã triển khai từ rất lâu đến nay chưa đưa vào vận hành; các bãi rác hiện nay đã quá tải ảnh hưởng đến môi trường sống, sinh hoạt của người dân, trong khi các xe rác chở đến đổ hàng ngày; nhân viên thu gom rác chỉ gom những rác thải sinh hoạt của người dân, không thu gom những loại rác khác; một số ít người dân bỏ rác không đúng quy định, không đóng phí vệ sinh, ... gây bức xúc trong nhân dân.

- Huyện Chợ Mới: Theo phản ánh của dư luận, tình hình sạt lở tuyến đường Vàm Cái Hố, ấp An Thị, xã An Thanh Trung ngày càng nhiều nhưng chưa được khắc phục, khu vực tái định cư chậm triển khai thực hiện để bố trí các hộ gia đình khu vực sạt lở Vàm Cái Hố vào ở; một số tuyến đường (tuyến An Thị - An Tịnh) chưa có xe thu gom rác thải gây ô nhiễm môi trường; dự án đường kênh Long Điền A - B đoạn xã Long Điền B chỉ mới thực hiện việc cắm mốc, kiểm kê, chưa có phương án bồi hoàn

cho người dân, trong khi dự án cấm mốc gây thiệt hại cho người dân nếu tiến độ kéo dài. Qua đó, nhân dân mong muốn các ngành chức năng của tỉnh, huyện hỗ trợ địa phương sớm khắc phục các điểm sạt lở hiện nay để người dân lưu thông dễ dàng hơn; trang bị xe thu gom rác thải đối với các tuyến đường An Thị - An Tịnh; sớm thực hiện việc bồi thường cho người dân; quan tâm hỗ trợ các gia đình khu vực sạt lở sớm chuyển vào khu tái định cư để ổn định cuộc sống.

- Thành phố Châu Đốc: Qua phản ánh của dư luận, vẫn còn một số hộ kinh doanh không ý thức đổ thức ăn thừa, chai nhựa, ống hút xuống hố ga, cống, rãnh trong thành phố, khi trời mưa nước ứ đọng không thoát được gây ngập cục bộ, khó khăn cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Từ khi công ty công trình công cộng giao về tỉnh, việc chỉ đạo làm vệ sinh, hút rác, thông cống rất khó khăn, gia đình phải tự thuê mướn công nhân để thông cống (trước đây, khi người dân có yêu cầu thông cống chỉ cần báo với chính quyền địa phương thì được khắc phục ngay). Hiện nay, khu dân cư cống bị nghẹt, ngập nước chậm khắc phục gây bức xúc trong nhân dân.

- Thị xã Tịnh Biên: Dư luận phản ánh, hiện nay khu công nghiệp Xuân Tô đã giao cho công ty may giày da và đồ thể thao với diện tích khá lớn đã và đang thi công, sử dụng số lượng lao động tại chỗ nhiều, nhân dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, người dân trong khu vực lo lắng, bất an đối với vấn đề môi trường, người dân cho rằng phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường; các cống, rãnh trên địa bàn, nhất là trong khu vực chợ bị nghẹt, khi trời mưa lớn nước tràn lên lộ rất bẩn; việc thu gom rác thải không kịp thời gây ô nhiễm ở khu dân cư. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng quan tâm mời gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thị xã để đưa vào hoạt động, xử lý các bãi rác tạm thời ở các khu dân cư; việc thu gom rác nên thực hiện mỗi ngày để tránh bị ô nhiễm; hỗ trợ thêm thùng rác vì hiện nay các nơi công cộng, đông dân cư đang thiếu thùng chứa rác loại lớn; xử lý nghiêm đối với những hộ gia đình không đóng phí vệ sinh.

- Tri Tôn: Dư luận nhân dân quan tâm đến vấn đề trên mạng xã hội đưa tin Campuchia chuẩn bị đào con kênh Phù Nam, không hợp tác về việc cung cấp hồ sơ rõ ràng làm cho nhân dân lo lắng vì sợ thiếu nước tưới tiêu trong thời gian tới. Dư luận mong muốn cấp có thẩm quyền có thông tin chính thống kịp thời về vấn đề này để người dân an tâm hơn.

**\* Về trật tự, an toàn giao thông:**

- Dư luận chung đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhân dân đồng tình cao và hoan nghênh việc kiên quyết kiểm soát nồng độ cồn để phòng ngừa tai nạn giao thông. Qua đó, ý thức người dân khi tham gia giao thông được nâng lên; tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia khi lái xe trên tuyến quốc lộ 91, một vài xe tải, xe khách chạy sai quy định, vượt ầu có nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Nguyện vọng của nhân dân mong muốn ngành công an tăng cường tuần tra, lắp đặt camera an ninh

để xử lý các đối tượng vi phạm; xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, tránh trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường có lưu lượng giao thông tăng cao trong các ngày lễ trọng của đất nước và của địa phương.

- Thành phố Long Xuyên: Qua phản ánh của dư luận, năm 2023 thành phố có kế hoạch đầu tư nâng cấp tuyến đường Trần Văn Ôn và đường Đặng Thúc Liêng (phường Mỹ Thới), qua đó yêu cầu địa phương vận động bà con đồng thuận hiến đất mở rộng hai tuyến đường trên để sang đầu quý I/2024 triển khai thực hiện (nếu địa phương không vận động được thì thành phố sẽ điều kinh phí sang đầu tư nơi khác). Chấp hành chỉ đạo của trên, trong năm 2023 cả hệ thống chính trị địa phương ra sức tuyên truyền, vận động quyết liệt và được hầu hết nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết quý II/2024 nhưng chưa thấy triển khai thực hiện, nhân dân rất bức xúc. Vấn đề này, chính quyền địa phương có kiến nghị với lãnh đạo thành phố và được trả lời đang đợi kinh phí. Nguyên vọng của nhân dân: Trong khi chờ đợi kinh phí đầu tư hai tuyến đường Trần Văn Ôn và đường Đặng Thúc Liêng, trước hết nên thực hiện việc nạo vét cống, rãnh ở khu vực này (vì hệ thống cống, rãnh nơi đây đã bị bồi lắng, nghẹt từ lâu), khi trời mưa nước không thoát được, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, dư luận và nhân dân mong muốn lãnh đạo thành phố Long Xuyên quan tâm, sớm triển khai thực hiện nâng cấp hai tuyến đường nêu trên nhằm tránh sự nghi ngờ và bức xúc trong nhân dân.

**\* Về hoạt động Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ):**

- Dư luận cho rằng, hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ là hoạt động mang tính nhân dân, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả, phản ánh kiến nghị...; việc triển khai thực hiện của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ được MTTQ các cấp rất quan tâm hướng dẫn, chọn những nội dung phù hợp để giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, việc thực thi công vụ của cán bộ công chức, thi công các công trình do nhà nước đầu tư trong thời gian qua mang lại kết quả thiết thực, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực quản lý của nhà nước. Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ ở phường, xã rất có trách nhiệm, các công trình công cộng, phần việc do phường, xã triển khai thực hiện đều được đưa ra họp dân công khai, đề dân biết, dân bàn, dân tham gia ý kiến vì vậy Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ có cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối với các công trình ở cấp huyện, cấp tỉnh đầu tư, việc cung cấp đầy đủ thông tin như tên công trình, thời gian thi công, đơn vị thi công, bảng vẽ chi tiết để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát chưa được chính quyền các cấp quan tâm, cung cấp cho MTTQ cũng như Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ... dẫn đến có những công trình người dân bức xúc, phản ánh rất gay gắt. Qua đó, dư luận mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; trong quản lý nhà nước cần có sự ủng hộ, tham gia giám sát, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của người dân; Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ có tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng nhằm góp phần ngăn chặn sự tiêu cực, lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thị xã Tịnh Biên: Dự luận phản ánh, công trình tỉnh lộ 949 (đoạn từ phường Tịnh Biên qua xã An Cư đến huyện Tri Tôn), đã và đang thi công, đây là công trình có liên quan đến quyền lợi của người dân, nhưng khi thực hiện không công khai cho dân biết, dân bàn, dân tham gia ý kiến, từ đó Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ không có cơ sở để kiểm tra, giám sát. Qua đó, dự luận mong muốn các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu khi đã thành lập thì tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ hoạt động có hiệu quả; khi các công trình công cộng trên địa bàn đã hoàn thành có liên quan đến quyền lợi của nhân dân, phải có chữ ký xác nhận của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ thì mới được nghiệm thu.

- Huyện Tri Tôn: Dự luận phản ánh, các công trình được đầu tư trên địa bàn, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ không nhận được các hồ sơ có liên quan về xây dựng công trình, chỉ được UBND xã thông báo với MTTQ phối hợp họp dân để giải phóng mặt bằng để thi công... Dự luận mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công công trình đầu tư trên địa bàn gửi hồ sơ có liên quan cho MTTQ xã để Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát.

**\* Lĩnh vực khác:**

- Dự luận trong cán bộ hưu trí cho rằng, tỉnh An Giang không nên thiếu vắng chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh quá lâu (vì công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã được thực hiện mỗi năm), không chỉ có tác hại cho công việc chung mà còn là cơ hội để các thế lực phản động lợi dụng để xuyên tạc. Qua đó, dự luận cho rằng Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên giải quyết sớm vấn đề này.

- Qua phản ánh của dự luận, trước đây việc đóng thuế đất thực hiện theo giấy CMND, nay chuyển sang thẻ CCCD. Hiện nay, để thực hiện thu thuế hàng năm, cơ quan thuế yêu cầu cán bộ khóm, ấp phải ghi lại thẻ CCCD của từng hộ gia đình, vừa mất thời gian, công sức của anh em khóm ấp vừa gây bức xúc trong nhân dân. Dự luận cho rằng, Trung ương và tỉnh đã xây dựng chính quyền điện tử nhằm mục đích liên thông, các cơ quan nên phối hợp để giải quyết công việc, vừa rút ngắn thời gian và tránh gây phiền hà trong nhân dân.

- Dự luận quan tâm và đánh giá cao công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, các phong trào, công trình chào mừng Đại hội được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Dự luận mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện đạt hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra; quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là người nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

**3. Tình hình trật tự an toàn xã hội**

Qua phản ánh của dự luận, tình hình tội phạm được các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra trộm cắp xe gắn máy, móc túi, giật dây chuyền của người dân đi đường; các đối tượng cho vay nặng lãi rải rờ rơi

cho vay tín chấp; thanh thiếu niên hút chích ma túy và nghiện ma túy ở nông thôn không giảm; tình trạng lộ thông tin cá nhân của người dân (các đối tượng điện thoại lừa đảo, đe dọa) rất phiền hà và bức xúc.

## **II. Một số đề xuất, kiến nghị**

Qua nội dung phản ánh, nguyện vọng của nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

### **1. Kiến nghị UBND tỉnh**

Chỉ đạo các ngành có liên quan đến phản ánh dư luận trong nhân dân quan tâm, nghiên cứu và sớm có giải pháp đối với tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đã được phản ánh trong báo cáo.

### **2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố**

Quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đã được phản ánh trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND thành phố Long Xuyên, UBND huyện Tri Tôn được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dư luận trong nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để có cơ sở trả lời cho người dân./.

#### **Nơi nhận:**

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Đ/c Tô Thị Bích Châu,  
Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VP: TU, ĐDBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các sở: Sở NN & PTNT, Sở TN-MT; Sở Y tế;  
Sở GT-VT, Sở GD-ĐT; Sở Công Thương;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG-PT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hà Minh Trang**



**ĐỀ CƯƠNG**

**Báo cáo tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong nhân dân tháng 6/2024**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng gửi đến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, các vị báo cáo viên, cộng tác viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đề cương báo cáo dư luận trong Nhân dân tháng 6/2024. Đề nghị các vị vui lòng phản ánh thông tin và gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo-Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh **trước ngày 22/6/2024**.

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Những vấn đề người dân quan tâm, lo lắng, bức xúc nhất đang diễn ra tại địa phương, khu dân cư hiện nay (hoặc những vấn đề liên quan đến lĩnh vực các vị đang đảm trách). Đề xuất giải pháp để các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ**

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2024 vào cuối tháng 6/2024. Xin ông (bà) vui lòng phản ánh dư luận trong nhân dân về vấn đề này: .....

.....  
.....  
.....  
.....

2. Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh nhà rất tích cực trong việc đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, gần đây theo phản ánh của dư luận, bao lực học đường vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến đạo đức của thầy và trò trong ngành giáo dục, gây tâm lý lo lắng, bất an trong phụ huynh và nhân dân. Xin ông (bà) vui lòng cho biết:

- Ở địa phương ông (bà) có trường hợp nào vi phạm đạo đức trong ngành giáo dục mà địa phương chưa phát hiện: .....

.....  
.....  
.....

- Theo ông (bà) tình trạng trên là do nguyên nhân nào: .....

.....  
.....  
.....  
.....

- Để nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như giáo dục đạo đức trong ngành giáo dục tỉnh nhà trong thời gian tới, theo ông (bà) cần đề xuất giải pháp gì: .....

.....  
.....  
.....  
.....

- Ý kiến khác: .....

.....  
.....  
.....

3. Xin ông (bà) vui lòng phản ánh thêm về tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi Chính phủ thực hiện chế độ tiền lương mới (từ ngày 01/7/2024); giá cả các mặt hàng thiết yếu trước khi thực hiện tăng lương: .....

.....  
.....  
.....  
.....

4. Xin ông (bà) tiếp tục nắm dư luận trong nhân dân và dư luận xã hội về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029:

.....  
.....  
.....  
.....

5. Đề xuất nội dung cần nắm dư luận trong Nhân dân tháng tới: .....

.....  
.....

Báo cáo gửi qua Email: [ttdxuan@angiang.gov.vn](mailto:ttdxuan@angiang.gov.vn). ĐT liên hệ: 0935124866  
(Đông Xuân-UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo-Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh).

**Người báo cáo**

Họ và tên.....

(Chức vụ, nơi công tác)

**Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến quý báu của ông (bà)!**